

Hội thảo khoa học quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng năm 2016

Ngày 12/11/2016, Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị: Cục Thống kê Quảng Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thống kê, tổ chức thành công Hội thảo quốc gia “THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG”. Đây là Hội thảo đầu tiên mở ra hướng hợp tác bền chặt giữa các đơn vị Nghiên cứu - Đào tạo - Sử dụng thống kê và tin học ứng dụng.

Hội thảo gồm phiên họp toàn thể và phiên họp các tiểu ban với 9 bài trình bày đưa ra 9 nội dung tiêu biểu nhất được chọn từ 150 bài viết từ 200 học giả gửi về Ban tổ chức. Phiên họp toàn thể với nội dung “Đào tạo và phát triển nhân lực về thống kê và tin học ứng dụng”. Phiên họp tiểu ban được chia thành 2 tiểu ban Thống kê ứng dụng và Tin học ứng dụng. Các bài trình bày tại Hội thảo được đánh giá có tính học thuật về lý thuyết thống kê, ứng dụng các phương pháp luận thống kê vào phân tích vấn đề thực tiễn.



Đại diện các đơn vị đồng tổ chức Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao kết quả các phiên họp, cũng như sự nỗ lực của ban tổ chức cũng như của các tác giả.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

CỤC THỐNG KÊ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TẬP HUẤN LUẬT THỐNG KÊ 2015

Thực hiện Kế hoạch triển khai Luật Thống kê, từ tháng 9/2016, Cục Thống kê một số tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thống kê 2015 cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Ngành. Hội nghị đã được quán triệt những điểm mới, những vấn đề trọng tâm của Luật, đồng thời hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ: Nghị định 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 2015; Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Hội nghị Triển khai Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Từ ngày 11-12/10/2016, tại Cần Thơ, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Triển khai Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương GRDP”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập trung vào các vấn đề: (1) Báo cáo rà soát số liệu GRDP giai đoạn 2011-2015 và tính thử 6 tháng đầu năm 2016, kế hoạch tính thử nghiệm năm 2016 và phân công trách nhiệm từ năm 2017; (2) Kết quả rà soát số liệu giá trị sản xuất giai đoạn 2011-2015 và tính thử 6 tháng đầu năm 2016 các ngành kinh tế; (4) Một số nội dung nâng cao chất lượng báo cáo phân tích kinh tế - xã hội tháng, quý, năm.

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

Hội nghị với các đối tác phát triển năm 2016

Ngày 21/9/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị với các đối tác phát triển năm 2016, ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các ông Phó Tổng cục trưởng TCTK, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cơ quan TCTK, đại diện các tổ chức quốc tế như Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức phụ nữ Liên hợp quốc (UN WOMEN).

Đây là hội nghị thường kỳ giữa TCTK với các Tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, đối tác phát triển để trao đổi, cập nhật thông tin, tăng cường sự phối hợp giữa các bên cũng như kêu gọi sự hỗ trợ của các Tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, đối tác phát triển cho hoạt động của ngành Thống kê. TCTK đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả, toàn diện của các Tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, đối tác phát triển đối với các hoạt động của ngành Thống kê những năm qua. Hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự và đại diện các đối tác đều nhất trí sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ TCTK.



Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Hội nghị

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

Ngày 03/11/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 738/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thụy, Thống kê viên chính Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê. Chiều ngày 08/11/2016, Viện KHTK đã tổ chức Công bố Quyết định nói trên.

Viện Khoa học Thống kê tiếp và làm việc với Đoàn công tác cơ quan Thống kê Mianma

Ngày 18/10/2016, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác cơ quan Thống kê Mianma. Bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng tri buổi tiếp đón. Đoàn khảo sát của thống kê Myanmar tại Tổng cục Thống kê gồm 12 thành viên do bà Khin Win Nyunt, Vụ trưởng Vụ Điều tra và Tiền tệ làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Viện Khoa học Thống kê đã trao đổi và chia sẻ với Đoàn thống kê Myanmar các kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đoàn Thống kê Myanmar đã đánh giá cao Tổng cục Thống kê và cụ thể là Viện Khoa học Thống kê đã xây dựng được Chiến lược phát triển Thống kê đầu tiên một cách bài bản, khoa học và đã đạt được kết quả quan trọng.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Viện Khoa học Thống kê đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập vào đúng ngày se lạnh đầu mùa Đông để chiêm nghiệm và tự khẳng định mình trong chặng đường bốn mươi năm phát triển đã đi qua; và để tri ân những thế hệ lãnh đạo các cấp, công chức, viên chức, người lao động và các đồng nghiệp đã viết lên những trang sử vẻ vang, tự hào và đầy cảm xúc của Viện KHTK; đồng thời chuẩn bị hành trang để vẽ nên bức tranh hoàn hảo hơn về Viện KHTK trong tương lai.

Tham dự Lễ kỷ niệm long trọng nói trên gồm có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng cục Thống kê (ĐC Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ĐC Phạm Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Tổng cục trưởng, ĐC Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng; ĐC Đỗ Thức nguyên Tổng cục trưởng, ĐC Nguyễn Văn Tiến, nguyên Phó Tổng cục trưởng); đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục, lãnh đạo một số Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo một số Chi cục Thống kê quận/huyện; Hội Thống kê Việt Nam, Đại diện các bộ, ngành, Trường Đại học, Viện nghiên cứu; các nhà khoa học, các chuyên gia; và toàn thể công chức, viên chức, người lao động và thành viên gia đình đã, đang công tác tại Viện KHTK.

Lễ kỷ niệm đã diễn ra rất long trọng, trang nghiêm, đầy cảm xúc dâng trào giữa các vị khách quý với lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của Viện KHTK qua các thời kỳ. Đặc biệt, Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm đã được các viên chức của Viện KHTK dàn dựng và biểu diễn cực kỳ ấn tượng, mang đậm chất viện sỹ. Các mốc lịch sử và thành quả quan trọng trong suốt chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của Viện KHTK được chứa đựng trong 5 tiết mục: i) Liên khúc dân ca bốn mươi năm vững mạnh đi lên; ii) Tự hào nghề em (Tốp ca nữ); iii) Một lần qua Viện KHTK (Tốp ca nam); iv) Tiểu phẩm Kén rể; v) Bốn mươi năm: Viện Khoa học Thống kê một chặng đường (Tốp ca nam, nữ).



Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm



Văn nghệ chào mừng 40 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê

Nguồn: Đoàn Dững, Viện Khoa học Thống kê

Đoàn cán bộ cấp cao của Tổng cục Thống kê làm việc tại Hàn Quốc

Ngày 23/10/2016, Đoàn cán bộ cấp cao của Tổng cục Thống kê do Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm dẫn đầu đã hội đàm với Cơ quan Thống kê Hàn Quốc do Ngài Jung, Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn.



Đoàn cán bộ cấp cao tại buổi hội đàm

Hai bên đã nhất trí đánh giá hợp tác song phương giữa 2 cơ quan trong 20 năm qua rất hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho thống kê Việt Nam và sẽ là nền tảng tốt cho hợp tác tiếp theo. Hai bên tập trung thảo luận sâu về 08 chủ đề: (1) Tổng quan về hệ thống thống kê quốc gia; (2) Quan hệ công chúng; (3) Sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê; (4) Sử dụng nguồn dữ liệu lớn cho sản xuất số liệu thống kê nhà nước; (5) Quản lý chất lượng thống kê; (6) Quản lý tài chính cho các hoạt động thống kê; (7) Thảo luận hợp tác song phương năm 2017; (8) Chuẩn bị tổ chức Hội nghị quốc tế về Tổng điều tra dân số lần thứ 16 tại Việt Nam vào năm 2017.

Viện Khoa học Thống kê tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 2016 của Tổng cục Thống kê, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) tổ chức 02 lớp học Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Hà Nội (từ ngày 26/9 đến 04/10/2016) và tại Đồng Nai (từ ngày 27/9 đến ngày 07/10/2016). Lớp học với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thống kê đến từ Cơ quan Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, Hội Thống kê Việt Nam.

Đây là lớp học bắt buộc cho các công chức dự thi nâng ngạch và giữ ngạch thống kê viên chính, nhằm trang bị và bồi dưỡng cho học viên những kiến thức nâng cao trong một số nội dung quan trọng của các bước sản xuất thông tin thống kê, góp phần gây dựng đội ngũ cán bộ thống kê vững tay nghề, chắc nghiệp vụ.



Giờ thảo luận của các học viên lớp học tại Hà Nội



Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện KHTK chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên tại Đồng Nai

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Thông báo kết quả cuộc thi “Sáng tác slogan - Viện Khoa học Thống kê”

Sau thời gian 2 tháng phát động Cuộc thi "Sáng tác slogan - Viện Khoa học Thống kê", Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã nhận được 58 tác phẩm dự thi từ các tác giả trong và ngoài nước tham gia. Sau quá trình chấm thi nghiêm túc, Hội đồng tư vấn nhận thấy các Slogan tham gia dự thi mang những thông điệp về khoa học, về ngành thống kê đã phần nào phản ánh những bước đường khoa học của Viện cũng như những kì vọng tương lai. Tuy nhiên, chưa có tác phẩm nào đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết về nội dung và hình thức để sử dụng làm Slogan chính thức, Hội đồng chấm Slogan đã không tìm được giải Nhất mà chỉ chọn ra được giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích. Kết quả chấm thi đã được Viện trưởng Viện KHTK phê duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-VTKK ngày 7/10/2016 về việc trao giải thưởng cuộc thi “Sáng tác slogan - Viện Khoa học Thống kê” cho các tác phẩm sau:

- 01 Giải nhì: Slogan “*Tiên phong nghiên cứu, định hướng ứng dụng*”, tác giả: ông Nguyễn Mạnh Hải (Hà Nội);

- 01 Giải ba: Slogan “*Nghiên cứu chuyên sâu, kịp thời định hướng*”, tác giả: bà Đỗ Thị Ngát (Hà Nội);

- 02 Giải khuyến khích: Slogan “*Khoa học thống kê, uơm mầm con số*”, tác giả: ông Nguyễn Văn Nhân (Tiền Giang); Slogan “*Khoa học thống kê - Tiên đề phát triển*”, tác giả: ông Trịnh Bá Lượng (Hà Nội);

Xin trân trọng cảm ơn các tác giả và quý độc giả đã quan tâm, theo dõi Cuộc thi.



Ông Nguyễn Văn Nhân, Cục Thống kê Tiền Giang nhận giải khuyến khích Cuộc thi

Slogan

*Viện Khoa học Thống kê
Nghiên cứu ứng dụng, kiến tạo chuẩn mực
(Researching for application, creating standards)*

Slogan nói trên đáp ứng được 03 tiêu chí: (1) Ngắn gọn, dễ nhớ; (2) Thể hiện rõ chức năng, mục tiêu của Viện Khoa học Thống kê; (3) Nhấn mạnh đến các lợi ích của sản phẩm do Viện Khoa học Thống kê tạo ra.

(1) Ngắn gọn, dễ nhớ: Slogan gồm 8 chữ rất phổ biến với ngôn ngữ nói hiện nay, có vần điệu, chỉ cần đọc một lần là nhớ ngay, nhớ lâu.

(2) Thể hiện rõ chức năng, mục tiêu của Viện Khoa học Thống kê là nghiên cứu ứng dụng phương pháp luận và quy trình thống kê chuẩn quốc tế phù hợp với thực tiễn nước ta, nhằm tạo ra các chuẩn mực thống kê Việt Nam.

Giai đoạn hiện nay và tiếp theo, ngoài việc theo đuổi hướng nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực thống kê, Viện Khoa học Thống kê sẽ tập trung nghiên cứu những ứng dụng khoa học thống kê trong đời sống. Hơn nữa, Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc đã công bố các chuẩn thống kê quốc tế và yêu cầu các quốc gia nghiên cứu áp dụng các chuẩn thống kê quốc tế vào quốc gia mình.

(3) Nhân mạnh đến các lợi ích của sản phẩm do Viện Khoa học Thống kê tạo ra: Khách hàng (người sử dụng) đã, đang và sẽ tiếp tục đánh giá cao về tính chuẩn mực của các sản phẩm khoa học do Viện Khoa học Thống kê tạo ra.

“Nghiên cứu ứng dụng, kiến tạo chuẩn mực” sẽ lôi cuốn tất cả các thể hệ công chức, viên chức, người lao động của Viện Khoa học Thống kê phấn đấu hết mình để kiến tạo nên các chuẩn mực của ngành Thống kê.

Logo mới của Viện Khoa học Thống kê

Logo của Viện Khoa học Thống kê gồm có 3 thành phần chính:

(1) Chữ tiếng Việt **VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ** màu **đỏ** nằm dưới làm nền tảng để đỡ các phần còn lại của Logo.

(2) Hai đường cong, một đường cong lệch phải (màu xám) và một đường cong phân bố chuẩn (màu xanh lá cây).

Đường cong lệch phải màu xám mô tả một phân bố khi cỡ mẫu $n = 1$, được gọi là đường phân bố mũ (exponential distribution), có hình dạng rất khác xa hình dạng của phân bố chuẩn. Phân bố này có trung bình $\bar{X} = 1$ và độ lệch chuẩn bằng 1.

Đường cong phân bố chuẩn màu xanh lá cây là hình ảnh mô tả về Định lý Giới hạn Trung tâm¹¹, một định lý rất quan trọng trong khoa học thống kê. Định lý này tuyên bố rằng trung bình mẫu \bar{X} của n quan sát từ một tổng thể bất kỳ với phương sai hữu hạn sẽ trở nên gần với phân bố chuẩn hơn khi cỡ mẫu tăng lên.

Khi cỡ mẫu n tăng lên, đường cong mật độ của trung bình mẫu \bar{X} sẽ có phân bố tiến tới phân bố chuẩn (normal distribution) là một phân bố cũng rất thông dụng trong khoa học thống kê. Đường cong màu **xanh lá cây** thể hiện một phân bố chuẩn với trung bình $\bar{x} = 1$ và độ lệch chuẩn $1/\sqrt{n}$. Đây là phần chủ đạo, được đặt giữa trung tâm của Logo, được bố cục với kích thước to, nêu quá trình của một nghiên cứu thống kê từ lý thuyết đến thực hành.

(3) Cụm chữ ISS 1976 là viết tắt tên tiếng Anh của Viện Khoa học Thống kê (Institute of Statistical Science) và năm thành lập của Viện (năm 1976). Phần này được đặt lệch trái, bên trên của Logo.

Ba thành phần chính nói trên nằm trong khung viền hình vuông, góc tròn, màu sữa đặc.

Về phối màu: Có ba màu chủ đạo là màu xám, màu xanh lá cây và màu đỏ.

Màu xám - màu ám chỉ trí tuệ, chất xám - một yếu tố cực kỳ then chốt trong nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, màu xám ở đây còn được liên tưởng trong câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Gót (Đức): “Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi”.

Màu xanh - màu của cây đời, của cuộc sống, của thực tế mà nghiên cứu cần hướng tới phục vụ, là nơi mà nghiên cứu được triển khai thực hiện.

Màu đỏ - màu của thành quả từ áp dụng lý thuyết vào thực hành.

Điều này muốn nói rằng rằng khoa học là lý thuyết, song Viện Khoa học Thống kê là một tổ chức biết kết hợp tốt giữa lý thuyết (qua màu xám của đường cong lệch phải) và thực hành (qua màu xanh của đường cong chuẩn) nên sẽ tạo ra những thành quả (qua màu đỏ của chữ **VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ**).



¹¹ Central Limit Theorem

VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ TRONG CON MẮT ĐỒNG NGHIỆP, ĐỐI TÁC



“...Trong hoạt động khoa học công nghệ, Viện Khoa học Thống kê luôn luôn đi đầu và làm khuôn mẫu về chất lượng, tiến độ...”

TS. Vũ Thanh Liêm
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

“...Trải qua 40 năm liên tục phát triển, Viện Khoa học Thống kê là môi trường rất thuận lợi cho những ai có niềm đam mê nghiên cứu... Đội ngũ viên chức hiện nay vừa trẻ trung lại nhiệt huyết, hăng hái, nhiệt tình, gắn bó với công việc và nắm bắt kiến thức rất nhanh, để Viện Khoa học Thống kê tiếp tục phát triển trong tương lai, cần tập trung đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ này...”

PGS.TS Tăng Văn Khiên
Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê



“...Khoa Thống kê đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Viện Khoa học Thống kê trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Chẳng hạn, vừa qua Khoa Thống kê hợp tác với Viện Khoa học Thống kê thực hiện đề tài Đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Từ việc thực hiện đề tài này, chúng tôi biết việc thực hiện Chiến lược giai đoạn tới ra làm sao, mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của Hệ thống thống kê hiện tại. Qua đó, Khoa Thống kê đã thu được rất nhiều lợi ích, đặc biệt là phát hiện ra những bất cập trong chương trình giảng dạy cũng như nắm được xu hướng, Chiến lược phát triển của ngành Thống kê để điều chỉnh lại chương trình đào tạo cho cán bộ, sinh viên của Khoa...”

PGS.TS. Trần Thị Bích
Trưởng Khoa Thống kê, Đại học Kinh tế Quốc dân

“...Viện Khoa học Thống kê là một trong những đơn vị đầu Ngành về công tác nghiên cứu khoa học thống kê trong cả nước. Vụ Dự báo thống kê tiền tệ rất vui mừng về sự hợp tác hiệu quả thành công trong thời gian qua. Cụ thể, chúng tôi đã thực hiện các đề tài nghiên cứu chung như những sản phẩm mới đây đã đạt được thành công là đề tài Nghiên cứu biên soạn sổ tay thống kê tài chính tiền tệ ở Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đề tài đã được bảo vệ thành công xuất sắc. Bên cạnh sự hợp tác giữa hai đơn vị còn thể hiện qua việc mở các khóa đào tạo...”

TS. Tô Huy Vũ
Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước

